

ตั้งเป้าส่งออกปีนี้กระฉูด8%

● สศช.คาดจีดีพีโต3.6-4.6%

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับทูตพาณิชย์และภาคเอกชนว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศประมาณการส่งออกไทยในปี 61 มีมูลค่า 255,630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวจากปีก่อน 8% โดยตลาดที่ขยายตัวสูง เช่น รัสเซีย ขยายตัว 30% จากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มขยายตัวอย่างชัดเจน, เกาหลีใต้ ขยายตัว 12%, แอฟริกา ขยายตัว 11%, จีน ขยายตัว 10%, ซีเรีย 8%, เอเชียใต้ ขยายตัว 8%, ญี่ปุ่น ขยายตัว 8%

นอกจากนี้ยังมอบนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือในการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มช่องทางการค้า ในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำสินค้าเข้าไปขายได้จริง นอกเหนือจากการพาไปโรดโชว์ และการจับคู่ธุรกิจที่ทำงานในรูปแบบเดิม พร้อมทั้งให้ใกล้ชิดเยี่ยมงบประมาณในการเพิ่มบุคลากรในตลาดต่าง ๆ เช่น จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ได้หวัน และอื่น ๆ ทั้งจ้างบุคลากรท้องถิ่นในประเทศนั้น ๆ และส่วนกลาง

“เป้าส่งออกที่ทูตพาณิชย์ตั้งขึ้นมา 8% นั้น อยากให้ทำได้โดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณและอื่น ๆ เข้าให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งให้ทูตพาณิชย์ทำงานเชิงรุกมากขึ้น และทำงานร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในแผนการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อผลักดันการส่งออกไทยในปี 61 นั้น กรมฯ ได้มีการจัดกิจกรรม 340 กิจกรรม แบ่งเป็นในประเทศ 140 กิจกรรม, ยุโรป 34 กิจกรรม, อเมริกาเหนือ 21 กิจกรรม, แอฟริกา 7 กิจกรรม, เอเชียใต้ 16 กิจกรรม, ตะวันออกกลาง 12 กิจกรรม, ทวีปออสเตรเลีย 13 กิจกรรม, เอเชียตะวันออก 19 กิจกรรม, จีนและฮ่องกง 21 กิจกรรม, อาเซียน 51 กิจกรรมซึ่งมีการตั้งโรดโชว์, การจับคู่ธุรกิจกับคู่ค้า

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 4 ขยายตัว 4% เป็นผลมาจากด้านการใช้จ่ายทั้งการบริโภคเอกชน การใช้จ่ายรัฐบาล และการส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้ทั้งปี 60 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่ 3.9% ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนที่ขยายตัว 3.3% โดยคนไทยมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็นปีละ 228,371 บาทต่อคน

เป้าหมายการส่งออกปี 2561
เป้าหมายการส่งออกรวม: +8.0% มูลค่า: มูลค่า 255,630 ล้าน สรอ.



ซึ่งถือเป็นทิศทางการเติบโตที่ต่อเนื่อง ส่วนในปี 61 คาดว่า เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ประมาณ 3.6-4.6% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น และแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายรัฐบาล

“หากไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมในภาคอีสาน และภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา มีความเป็นไปได้ว่า เศรษฐกิจไทยในปี 60 จะขยายตัวได้เกิน 4% อย่างแน่นอน แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้นจึงทำให้เศรษฐกิจขยายตัว 3.9% ซึ่งในภาพรวมก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย เพราะเครื่องชี้ทั้งหมดปรับตัวดีขึ้น ส่วนในปี 61 ยังประมาณการว่าตัวเลขจะเร่งตัวขึ้น โดยคาดว่า ขยายตัวประมาณ 4.1% แต่จะขยายตัวได้ถึง 5% ตามที่มีการคาดการณ์เอาไว้หรือไม่ ตอนนี้ สศช. ยังขอคงประมาณการไว้เดิมตามกรอบสูงสุดที่ 4.6% ก่อน ซึ่งถ้าเกิดจะให้เศรษฐกิจขยายตัวถึง 5% คงต้องหวังให้เครื่องชี้ต่าง ๆ ปรับตัวได้ดีเกินเป้าหมายทั้งหมด”